

TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẤY KHEN CÓ THÀNH  
TÍCH TRONG TỔ CHỨC GIẢI CHẠY BÁO HÀ NỘI MỚI LẦN THỨ 49 - VÌ HÒA  
BÌNH QUẬN LONG BIÊN NĂM 2024.

Trong không khí sôi nổi và đầy ý nghĩa của phong trào thể thao học đường, trường THCS Phúc Đồng đã tham dự và đạt thành tích cao tại Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 49 - Vì hòa bình, tổ chức tại quận Long Biên năm 2024. Sự kiện này không chỉ là dịp để các em học sinh rèn luyện thể chất mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể thao và lan tỏa tinh thần hòa bình, hữu nghị.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc phát động và tổ chức các hoạt động thể thao bổ ích cho học sinh, Trường Trung học cơ sở Phúc Đồng đã vinh dự được trao tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 49 - Vì hòa bình. Đây là sự kiện thể thao có uy tín, được tổ chức thường niên, nhằm khích lệ tinh thần rèn luyện thể chất và góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng.

Nhà trường đã tích cực phát động giải chạy từ đầu năm học, khuyến khích học sinh tham gia không chỉ để nâng cao sức khỏe mà còn để hiểu được ý nghĩa của tinh thần đoàn kết và hữu nghị. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, ban tổ chức của trường đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng và đầy hứng khởi cho ngày hội thể thao. Giải chạy Báo Hà Nội mới - vì hòa bình là một trong những hoạt động truyền thống và ý nghĩa, được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích tinh thần yêu thể thao và đoàn kết trong cộng đồng, đặc biệt là với lứa tuổi học sinh. Với tinh thần thi đua sôi nổi, học sinh trường THCS Phúc Đồng đã nỗ lực tập luyện và tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía nhà trường và sự đồng hành tận tình của các thầy cô, đoàn vận động viên của trường đã có một màn trình diễn ấn tượng, đem lại niềm tự hào cho toàn trường.

Ban Giám hiệu nhà trường cùng đội ngũ giáo viên đã nỗ lực tổ chức các buổi tập luyện và hướng dẫn kỹ thuật chạy cho học sinh, đồng thời chú trọng công tác an toàn, đảm

bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các em. Trường THCS Phúc Đồng đã được Ban Tổ chức trao tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 49. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của nhà trường trong việc phát triển phong trào thể thao học đường, tạo điều kiện cho các em học sinh được phát huy năng lực và ý chí trong các hoạt động thể chất.

Thành tích lần này không chỉ là một phần thưởng cho nỗ lực của các em học sinh và thầy cô mà còn là động lực lớn để nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong thời gian tới. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, THCS Phúc Đồng sẽ luôn chú trọng phát triển các hoạt động ngoại khóa, giúp các em học sinh có điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Đây cũng là niềm tự hào và là nguồn động viên to lớn để nhà trường tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động thể thao bổ ích trong tương lai.

Hy vọng rằng trong tương lai, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy và giành được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao trong quận Long Biên và trên toàn thành phố.

*Dưới đây là một số hình ảnh đẹp của Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 49 vì hòa bình:*





*Tác giả: Nguyễn Thị Hương Nhung  
Người đăng tin: Nhóm năng khiếu*